

MIC	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source : แนวทาง		
Date : 5 S.A. 2559	Page : 8	No : 59534648

ระดมสมองนักวิชาการ60ชาติ

ขับเคลื่อนงานพัฒนา-สร้างนวัตกรรมอ้อยและน้ำตาล

ไทยเปิดเวทีระดมสมองนักวิชาการ จาก 60 ประเทศกว่า 1,500 คน ประชุม วิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ 29 ร่วมพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านอ้อย และน้ำตาล พร้อมแสดงศักยภาพการเป็น ผู้นำของไทย รองรับเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ ปลูกอ้อยอีกกว่า 6 ล้านไร่ภายใน 10 ปี

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธาน คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมนัก วิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 เปิดเผยว่า สมาคมนักวิชาการอ้อยและ น้ำตาลแห่งประเทศไทย (TSSCT) ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรม วิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกองทุน อ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะ กรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เครือข่าย องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เกษตร ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริม การจัดการประชุมและนิทรรศการหรือที่เส็บ เตรียมจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและ น้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่าง วันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่



เชิดพงษ์ สิริวิช

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันจัด แสดง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลจากนานาชาติทั่วโลก ด้วยแนวคิด

“Sufficient and Sustainable Agri-Sugar Cane from Small Farmers to Global Exporters”

ทั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน และมีนักวิชาการ ประมาณ 1,500 คนจากทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ

“การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพ และบทบาทของเราในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลกของประเทศไทย โดยปัจจุบันเรามีปริมาณการผลิตอยู่ในอันดับ 5 ของโลก และมีการส่งออกอยู่ในอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายระยะเวลา 10 ปี คือในปี 2569 จะเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยอีกประมาณ 6 ล้านไร่ ส่งผลมีการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นประมาณ 59% และผลิตเอทานอลเพิ่ม

ขึ้นประมาณ 24% รวมถึงมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 39% อันจะทำให้ในปี 2569 ประเทศไทยในปีมีรายได้เพิ่มจากอุตสาหกรรมอ้อย เพิ่มเป็น 500,000 ล้านบาท” นายเชิดพงษ์กล่าว

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และการแสดงผลงานวิจัยจากประเทศต่างๆ ในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ โดยเป็นผลงานนำเสนอของนักวิชาการชาวไทยถึง 40 เรื่องรวมทั้งยังมีการจัดแสดงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลตลอดกระบวนการผลิต และผลพลอยได้ของอ้อยและน้ำตาลอีกด้วย

อนึ่ง ก่อนที่จะมีการประชุมนักวิชาการดังกล่าว ได้มีการนำผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร้ออนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว อุทยานวิจัยมิตรผล และบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 และหลังจากการประชุมระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ก็จะไปดูงานโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย และนครสวรรค์